



คำประกาศเกียรติคุณ

นายจรัญ ภัคดีธนากุล

ปรัชญาคุณวิทย์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

นายจรัญ ภัคดีธนากุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๔ เนติ-บัณฑิตไทย (อันดับที่ ๑ ของสมัยที่ ๒๕) เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๑๖ ระดับปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก University of Cambridge ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ และสอบได้เนติบัณฑิต Barrister at Law จาก The Honourable Society of Gray's Inn กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑

นายจรัญ ภัคดีธนากุล เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช ๒๕๑๖ ต่อมาสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๒ และเริ่มรับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลาในปี พุทธศักราช ๒๕๒๓ และผู้พิพากษาประจำกระทรวงยุติธรรมในปี พุทธศักราช ๒๕๒๕ นายจรัญ ภัคดีธนากุล มีความก้าวหน้าในหน้าที่

ราชการมาตามลำดับ โดยในปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมตุลาการ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา ก่อนขอโอนย้ายจากราชการตุลาการไปยังราชการพลเรือนโดยไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ ต่อมานายเจริญ ภักดีธนากุล ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบัน

นายเจริญ ภักดีธนากุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานิติศาสตร์อย่างแท้จริง ได้อุทิศตนให้กับการศึกษามาโดยตลอด โดยเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายในสถาบันการศึกษาต่างๆ หลายแห่งมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้สอนกฎหมายที่มีความเป็นครูอย่างแท้จริง นายเจริญ ภักดีธนากุล ได้แต่งตำราทางกฎหมายหลายเรื่อง เช่น กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยอุทธรณ์-ฎีกา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการบังคับคดี และคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ นายเจริญ ภักดีธนากุล ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนักกฎหมาย ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม โดยยึดหลักความถูกต้องและความชอบธรรม

เป็นแนวปฏิบัติเสมอมา นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความเมตตาและมีความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม โดยได้ใช้ความรู้ด้านกฎหมายช่วยเหลือให้บุคคลผู้เดือดร้อนเหล่านั้นได้รับความเป็นธรรมตลอดมา นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ อีกด้วย

ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของนายเจริญ ภักดีธนากุล อันเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ และนักวิชาชีพกฎหมาย ได้อุทิศตนเพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพด้านกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับและมีความก้าวหน้ามาโดยตลอด รวมทั้งการเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ เทียงตรง ได้ใช้วิชาความรู้ทางกฎหมายเพื่อผดุงความยุติธรรมเสมอมา โดยยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องแม้ในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงก็ตาม เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคง สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ผลงานต่างๆ ที่ได้กระทำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างอันดีงามในวงวิชาการและวิชาชีพต่อไป ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ให้ นายเจริญ ภักดีธนากุล ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป